



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานเลขานุการ รปส. (นายไพฑูรย์ ศรีรอด) โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1138

ที่ นร 0201.02 / ๓๑

วันที่ 15 มกราคม 2552

เรื่อง การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี และ รมต.นร.

เรียน ผอ.สปช. 1 – 8 และประชาสัมพันธ์จังหวัด

ด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง ที่ 12 / 2552 ลว 9 มกราคม 2552 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างกว้างขวาง ขอให้หน่วยงานในสังกัด สปช. 1 – 8 และ ส.ปชส. จังหวัด ได้ติดตามและประชาสัมพันธ์ภารกิจดังกล่าว ผ่านสื่อในสังกัด รวมทั้ง ประสาน และการนำส่งข้อมูลให้สื่อมวลชนในท้องถิ่น ตลอดจนจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้ สวท., สทท. และ สนช. ในส่วนกลางเผยแพร่ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และปฏิบัติ ต่อไป

(นายไพฑูรย์ ศรีรอด)

รปส.

การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 12 /2552)

1 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) กำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 1	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี		
เขตตรวจราชการที่ 3	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ		
เขตตรวจราชการที่ 4	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี		
เขตตรวจราชการที่ 5	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม		
เขตตรวจราชการที่ 9	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด		

2 รองนายกรัฐมนตรี (นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ) กำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 11	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร		
เขตตรวจราชการที่ 12	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์		
เขตตรวจราชการที่ 13	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี		
เขตตรวจราชการที่ 14	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ		

3 รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) กำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 2	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง		
เขตตรวจราชการที่ 10	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดหนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู		
เขตตรวจราชการที่ 18	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี		

/ 4. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ...

4 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 6	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง		
เขตตรวจราชการที่ 7	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง		
เขตตรวจราชการที่ 8	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส		

5 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 15	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน		
เขตตรวจราชการที่ 16	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย แพร่		
เขตตรวจราชการที่ 17	ของสำนักนายกรัฐมนตรี	ได้แก่
จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์		

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ตั้ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552

(มติ ครม. วันที่ 13 มกราคม 2552)